

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và vận động Nhân dân năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác năm 2025, ngày 13/01/2025, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và vận động Nhân dân năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Sau khi xem xét, thảo luận các nội dung do Thường trực Huyện ủy báo cáo tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

Năm 2024, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân đã được Huyện ủy, các cấp ủy triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm cao, có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tích cực, chủ động triển khai công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai bằng nhiều hình thức, phương pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Trung ương, Thành ủy và cấp ủy các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai việc học tập chuyên đề năm 2024 “về xây dựng, phát triển Hải Phòng phải hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa”; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo và dám chịu trách nhiệm của cấp ủy các cấp. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng được quan tâm. Quyết liệt trong công tác bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển, phân công, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện tốt, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, theo đúng tinh thần Kế hoạch số 154-KH/HU, ngày 05/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về luân chuyển, điều động cán bộ (đến nay đã bổ nhiệm, hiệp y, giới thiệu, luân chuyển, điều động 137 cán bộ). Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ gắn với tiêu chuẩn chức danh theo quy hoạch, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở. Hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng đều hoàn thành và vượt mức đề ra như: kết nạp đảng viên mới (260/251 đạt 103,6% chỉ tiêu giao); triển khai cập nhật phần mềm quản lý đảng viên 3.0 cho 9.582 đảng đạt 100%; thành lập 09 chi bộ đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TU, đạt 450% chỉ tiêu giao, trong đó có 03 chi bộ là doanh nghiệp FDI; có 128/168 cơ sở tôn giáo được cấp Giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất... Kết quả trên đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, điều hành hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị toàn huyện. Huyện ủy và các cấp ủy đã phát huy cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; Nhân dân ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển chung của huyện. *Tuy nhiên*, trong quá trình thực hiện cũng còn có những tồn tại hạn chế: (1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết ở một số cấp ủy chưa kịp thời, có việc chưa quyết liệt, còn chậm; công tác quản lý đảng viên tại một số tổ chức đảng còn thiếu chặt chẽ, nhất là đảng viên làm ăn xa nhà. (2) Công tác phát triển đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng còn khó khăn. (3) Việc kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm ở một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm, lúng túng, thiếu quyết liệt. (4) Một số mô hình “Dân vận khéo” sức lan tỏa chưa cao; việc giải quyết một số vấn đề bức xúc, kiến nghị, đơn thư khiếu nại của công dân có việc còn kéo dài, đạt hiệu quả thấp. (5) Hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội ở một số nội dung còn hình thức.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2025

Năm 2025 là năm diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thành phố, huyện và Đại hội Đảng các cấp. Đây cũng là năm tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng cũng như về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI và Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 16/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng, quy chế làm việc, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là dân chủ trong công tác cán bộ và phương thức lãnh đạo bằng hành động gương mẫu, nhất là của người đứng đầu cấp ủy. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ trên cơ sở thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể, tập thể quyết định, đồng thời phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân. Bám sát, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy.

(2) Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực hiệu quả, gắn với tính giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Yêu cầu tiến độ: Hoàn thiện đề án sắp xếp tổng thể, báo cáo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo chỉ đạo.

(3) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII bảo đảm đúng kế hoạch. Đặc biệt chuẩn bị kỹ lưỡng Báo cáo chính trị trình đại hội, trong đó nêu toàn diện, khách quan, trung thực tình hình và kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, tiếp thu quan điểm chỉ đạo, chủ trương lớn của cấp trên; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi, chú ý nhiệm vụ mang tính đột phá với tầm nhìn dài hạn; bổ sung giải pháp xây dựng con người Xã hội Chủ nghĩa phù hợp tại đơn vị, địa phương, tổ chức Đảng.

(4) Thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu và chất lượng công tác phát triển đảng viên và thành lập chi bộ đảng theo Nghị quyết 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ngay từ đầu năm. Tiếp tục tập trung cải cách hành chính trong Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cán bộ, đảng viên; có cơ chế quản lý chặt chẽ đảng viên, không để xảy ra tình trạng đảng viên vi phạm pháp luật; nếu để xảy ra vi phạm thì bí thư chi bộ phải liên đới chịu trách nhiệm. Đối với những thông tin tiêu cực, cần chủ trì, phối hợp với lực lượng công an để có giải pháp triệt để, kịp thời; không để các thông tin tiêu cực, chưa phản ánh đúng bản chất sự việc lan truyền trên mạng xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của huyện, địa phương, cơ quan, đơn vị.

(5) Công tác kiểm tra giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm (không dàn trải) để giành thời gian chuẩn bị đại hội và các nhiệm vụ chính trị khác; trong đó, tập trung vào 02 nội dung: Giám sát về công tác chuẩn bị đại hội (việc kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và thực hiện Quy chế làm việc); kiểm tra việc chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực (tập trung vào công quản quản lý tài sản công, dự án chậm tiến độ không hiệu quả); phối hợp tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài, để cởi bỏ nút thắt, khơi thông nguồn lực để phát triển.

(6) Công tác dân vận cần chủ động hơn việc nắm tình hình trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy có định hướng chỉ đạo; nhất là những vấn đề liên quan đến đạo lỵ, liên quan đến cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của đảng về tín ngưỡng, tôn giáo. Tiếp tục phát huy, nhân rộng những mô hình dân vận khéo hiệu quả. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là xây dựng Vĩnh Bảo cùng với Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

(7) Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất trong việc triển khai, chăm lo Tết Ất Ty 2025 cho Nhân dân vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; bảo đảm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025; chỉ đạo hiệu quả công tác an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn phụ trách.

Yêu cầu các đồng chí Ủy viên Huyện ủy chịu trách nhiệm giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Các đồng chí bí thư cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Giao Ban Thường vụ Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện chịu trách nhiệm thực hiện kết luận này.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy (để báo cáo),
- Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách huyện (để báo cáo),
- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện,
- Các đồng chí Ủy viên Huyện ủy,
- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Nguyễn Hoàng Long